

วันที่ 24 มีนาคม 2563

ที่ ชท. 2020/03/002

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ประกาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัท พีริบิลท์ จำกัด(มหาชน) จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของทางราชการที่เฝ้าระวังหรือหลีกเลี่ยงการประชุม ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเดินทางเข้าร่วมประชุม
2. ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท สามารถส่งคำถามมาทางอีเมล : ir@prebuilt.co.th หรือ สอบถามขณะรับชม Facebook live
3. เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำ การป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมบริษัทขอให้ท่านได้จัดเตรียมโดยตัวท่านเองและสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมประชุม บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรองจากทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่และมีหน้าที่ต้องคัดกรองตามระเบียบกฎหมาย ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าพนักงานของกรมควบคุมโรคในการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบัติของทางราชการซึ่งอาจจะประกาศเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.facebook.com/Prebuiltgroup>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเม็ลท์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ เจริญตรา)
กรรมการผู้มีอำนาจ